

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ คอลัมน์ กระเจก 8 หน้า	นโยบายมีลูกเพื่อชาติ -เสนอข่าว มีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน กล่าวในงานสัมมนาจับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนประชาชนเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 20 ปี ว่า นโยบายด้านประชากรแต่ละช่วง จะมีทั้งเพิ่ม ทั้งลด เพื่อให้เกิดสมดุล แต่ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และตั้งแต่ปี 2579 ประชากรของประเทศไทยจะมีจำนวนน้อยกว่าในปัจจุบัน และจะมีสัดส่วนของประชากรสูงอายุ 30% เกิดการลดลงของแรงงาน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ขอให้รัฐบาลเร่งออกนโยบายสร้างแรงจูงใจให้คนมีลูก เพราะการผลิตประชากรคุณภาพจนถึงวัยทำงานต้องใช้เวลา 22 ปี
ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคลในข่าว	เปิดการประชุมวัตรกรรมกรพยาบาล -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมกรพยาบาล สร้างเสริมคุณภาพฯ ที่ห้องแกรนด์ เอบี โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ฯ
กรมประชาสัมพันธ์	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคใต้ -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเยี่ยมชมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2560 ภาคใต้ : เขตสุขภาพที่ 11 และ 12 ณ จ. นครศรีธรรมราช พร้อมมอบนโยบายการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ว่า ผลการสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุก 3 ปี ของกรมอนามัย ตั้งแต่ปี 2542-2557 พบแนวโน้มเด็กมีพัฒนาการล่าช้าสูงถึงประมาณร้อยละ 30 และมีปัจจัยเอื้อที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้า สธ.ได้ประสานความร่วมมือกับหลายกระทรวง จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เจริญพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เม.ย. 2558 และเพื่อเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการคัดกรองพัฒนาการเด็ก จนถึงระบบการส่งต่อเด็กพัฒนาการล่าช้า
เดลินิวส์	ผลกระทบอุปกรณ์สื่อสารต่อเด็กเล็ก -เสนอข่าว นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ไม่ควรปล่อยให้เด็กเล็กช่วงอายุ 3 ขวบ ไว้กับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต มากเกิน 1-2 ชั่วโมงต่อวัน เพราะจะส่งผลต่อการทำงานของสมอง ทำให้คุณสมบัตินี้ไม่ได้ทักษะการอ่าน เขียน และพูดของเด็กจะแย่งลง อารมณ์ร้อน รอคอยไม่เป็น ไม่อดทน มีปัญหาการอยู่ร่วมกับเด็กวัยเดียวกันหรือคนอื่น ๆ ขอให้พาเด็กไปเล่นอย่างอื่นที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ เช่น เล่นเรื่องการต่อแถว เข้าคิว เพื่อฝึกสมองให้เด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักรอ ให้อยู่นิ่งได้ หัดอ่าน เขียน หนังสือ หรือร้องรำทำเพลง เล่นหมากเก็บ ปาเป้า เล่นถามตอบ ออกกำลังกาย อาทิ การว่ายน้ำ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้เด็ก ๆ
สยามรัฐ	พิษภัยของบุหรี -เสนอข่าว นพ.ธีรพล โถงพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า บุหรีเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งไต และมะเร็งปากมดลูก นอกจากนี้ ยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง ปัจจุบันมีผู้ป่วยมะเร็งปอดรายใหม่มากกว่า 10,000 รายต่อปี และยังพบว่า 80% ของโรคมะเร็งปอดเกิดจากการสูบบุหรี การเลิกสูบบุหรี ข้อสำคัญต้องมีความตั้งใจจริงตัดสินใจให้แน่วแน่และเลิกทันที ศึกษาพิษภัยของบุหรีที่มีต่อผู้สูบและคนใกล้ชิด ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด บอกให้คนใกล้ชิดรู้ว่าจะไม่สูบบุหรีเพื่อให้คอยให้กำลังใจ ทานอาหารที่มีประโยชน์ ควรหลีกเลี่ยงหรืองานอดิเรกทำ งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ รวมถึงอาหารรสจัด ดื่มน้ำสะอาดมากๆ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ ผู้ที่หยุดสูบบุหรีได้ จะช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปอดได้ถึง 60-70% และถ้าไม่สูบบุหรี จะลดผู้ป่วยมะเร็งปอดได้ประมาณ 8,000 รายต่อปี

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์	<p>อย.ปฏิรูปใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์โฉมใหม่</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับ ยา อาหาร เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย ยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารระเหย นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน โดยตั้งแต่ปี 2552 ได้เพิ่มช่องทางการชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร ลดความเสี่ยงในการจัดการเงินสด ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวใช้เวลาพอสมควร จึงได้ปรับปรุงการออกใบเสร็จรับเงินให้เป็น ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพิ่มความรวดเร็ว และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชน โดยจะเริ่มใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Submission) ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2560 เป็นต้นไป</p>
มติชน	<p>งานมติชนเฮลท์แคร์</p> <p>-เสนอข่าว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมจัดแสดงสวนสมุนไพร “งามตาใกล้ใจ คนทุกวัยสุขภาพดี” เสนอ 10 สมุนไพรที่ควรปลูก ในงานมติชนเฮลท์แคร์ 2017 “ฟิตเกินวัย ใจเกิตร้อย” ระหว่างวันที่ 1-4 มิ.ย. 60</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ผู้ป่วยกินเห็ดพิษ</p> <p>-เสนอข่าวหน่วยกู้ภัยฯ นำเจ้าหน้าที่ กศน.จังหวัดน่าน และคนงาน รวม 4 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 2 คน ส่งห้องฉุกเฉิน รพ.น่าน หลังรับประทานเห็ดพิษ แล้วมีอาการเวียนศีรษะ ปวดท้อง อาเจียนไม่หยุด</p> <p>นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รอง ผอ.รพ.น่าน ได้สอบถามและตรวจอาการทั้ง 4 คน ทราบว่า เก็บเห็ดมาจาก รอบ ๆ วัดอรัญญาวาส ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน นำมาทำเป็นอาหารกลางวัน หลังรับประทานไป 1 ชั่วโมง เกิดคลื่นไส้ ปวดท้อง ปวดหัว อาเจียนไม่หยุด ตอนเย็นจึงให้เจ้าหน้าที่นำส่งรพ.น่าน แพทย์ตรวจรักษาแล้วให้ผู้ป่วยชาย 2 คน กลับบ้านได้ ส่วนผู้ป่วยหญิงอีก 2 คน ต้องรอดูผลการตรวจเอ็นไซม์ตับ ทั้งนี้ เห็ดที่เก็บมามีลักษณะคล้ายเห็ดโคน หรือเห็ดถ่าน มีพิษไม่มาก แต่ที่ผู้ป่วยมีอาการหนักเพราะรับประทานจำนวนมาก จึงขอฝากเตือนประชาชนให้ระวังมากขึ้น โดยช่วงหน้าฝนนี้ ไม่ถึงครึ่งเดือน จ.น่านมีผู้ป่วยจากการกินเห็ดพิษแล้วถึง 8 ราย</p> <p>-เสนอข่าว มีผู้ป่วยโรคเห็ดพิษเสียชีวิต ที่รพ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ คือ ด.ญ.อริสา จะโย อายุ 3 ปี ที่อยู่ 69/1 หมู่ 13 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว โดย นายณรงค์เดช สมควร สสอ.เชียงดาว เปิดเผยว่า อ.เชียงดาว มีผู้ป่วยจากการบริโภค เห็ดพิษแล้ว 2 ราย เป็นแม่-ลูก ชาวบ้านแกน้อย ต.เมืองนะ ติดชายแดนไทย-เมียนมา โดยสามีชาวเมียนมาได้เก็บ เห็ดมาทำอาหารรับประทาน เมื่อช่วงเย็นวันที่ 30 พ.ค. และทานอีกมื้อในช่วงเช้าววันที่ 31 พ.ค. ต่อมาภรรยาและลูกสาว มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลว ถูกนำตัวส่งรพ. แต่บุตรสาวอายุ 3 ขวบ เสียชีวิตก่อนถึงรพ. ส่วนผู้ เป็นแม่มีอาการสาหัส มีการเสียมของตับ ต้องส่งรักษาต่อที่รพ.นครพิงค์</p> <p>ทั้งนี้ หลังเกิดเหตุได้สั่งการให้รพ.สต.ทุกแห่งประสานอสม. กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เร่งประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย หอกระจายข่าว ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับชาวบ้าน ป้องกันเจ็บป่วย-เสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดพิษ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์</p> <p>-เสนอข่าว ร.อ. นพ.ภูรีวรรณ์ โชคเกิด นพ.สสจ.เชียงใหม่ เตือนประชาชนต้องรู้จักชนิดของเห็ดที่เก็บมากินเป็น อย่างดี เพราะอาจเป็นเห็ดพิษ และหากสงสัยว่าเกิดอาการป่วยจากการบริโภคเห็ด ให้รีบไปพบแพทย์ทันที</p>
มติชน	<p>เร่งช่วยผู้ป่วยติดเตียง</p> <p>-เสนอข่าว นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมกำลังทหารและทีมช่างจาก เทศบาลตำบลบางกระสั้น เข้าก่อสร้างสะพานไม้ จากบ้านพักของ นางบุญเสริม ภาศิริทรัพย์ อายุ 64 ปี เลขที่ 31 หมู่ 11 ต.บางกระสั้น ผู้ป่วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ให้เชื่อมกับถนนในชุมชน หลังฝนตกหนักและน้ำท่วมหมู่ 11 หลาย หลังคาเรือน เนื่องจากญาติต้องพาไปพบแพทย์ที่รพ.ทุก 3 วัน ทั้งนี้ได้ประสานรพ.บางปะอินและรพ.สต.ให้ ตรวจสอบผู้ป่วยติดเตียง หากรายได้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ต้องเร่งช่วยเหลือด่วนที่สุด และได้ให้ท้องถิ่นเร่งขุดลอกลำคลอง รอบนิคมอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยา</p>
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	<p>ร้องย้ายเสาสัญญาณโทรศัพท์</p> <p>-เสนอข่าว กรณีประชาชนในพื้นที่ ต.ล่อ อ.จุน จ.พะเยา ร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา และกสทช. ว่าได้รับผลกระทบจากคลื่นจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่บ้านศรีเมืองชุม โดยเฉพาะบ้านที่อยู่รัศมี 50 เมตร มีอาการวิงเวียนศีรษะ บางครั้งถึงกับอาเจียน บางรายเจ็บหน้าอกเพราะหัวใจเต้นเร็วและแรง ทำให้หลายคนเกิดความเครียดต้องย้ายออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นชั่วคราว</p> <p>ล่าสุด ประชาชนในพื้นที่ได้มารวมตัวกัน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านศรีเมืองชุม และยื่นร้องเรียนไปยัง กสทช.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ผ่านทางอำเภอจุน 4 ข้อ คือ 1.ให้บริษัทเจ้าของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์หยุดส่งสัญญาณทันที 2.ให้ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 3.ให้ย้ายเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ออกนอกพื้นที่ และ 4.หากไม่ได้รับการแก้ไขจะร้องศาลยุติธรรม</p> <p>น.ส.กนกอร ฉวาง รักษาการผู้แทนฝ่ายการร้องเรียน กสทช. เปิดเผยว่า กรณีการย้ายเสาโทรศัพท์ ต้องตรวจสอบระเบียบก่อน เบื้องต้นกสทช.จะส่งทีมแพทย์มาตรวจเช็คร่างกายให้ แต่ประชาชนไม่ยินยอม และยืนยันจะให้ย้ายเสาส่งสัญญาณ กสทช.จึงจะประสานบริษัทเจ้าของเสาส่งสัญญาณฯ เพื่อขอให้หยุดส่งสัญญาณฯ พร้อมกับประสาน กรมควบคุมโรค ส่งทีมแพทย์มาตรวจสุขภาพของผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ทราบสาเหตุ</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>ผ.รพ.แม่เมะหมดสติขณะทำงาน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศิริชัย ภัทรนุธาพร นพ.สสจ.ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 มิถุนายน 2560 รศกัญชีพรพ.แม่เมะ จ.ลำปาง ได้นำตัว นายจักรพันธ์ กฤตมโนรช ผอ.รพ.แม่เมะ ส่งมารักษาอาการป่วย หลังจากเกิดอาการวูบที่ทำงานอย่างกะทันหัน คณะแพทย์รพ.ลำปาง ได้นำเข้าห้องผ่าตัดเป็นการด่วน เบื้องต้นทราบว่าเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจไม่พอ ส่วนอาการต้องรอทางคณะแพทย์ออกมาชี้แจง และแถลงถึงสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง</p>
คมชัดลึก	<p>ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่</p> <p>-เสนอภาพข่าว ผู้สูงอายุทยอยมาฉีดวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ที่รพ.นพรัตน์ราชธานี เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ส่วนบุคคลทั่วไปสามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ผอ.รพ.ตราด รมรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2560</p>
มติชน	<p>ลำปางยุติการสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อ</p> <p>-เสนอข่าว นายกิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง แถลงประกาศยุติโครงการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างเป็นทางการ และกล่าวขอโทษเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เจ้าของพื้นที่ และประชาชน ต.กล้วยแพะ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่สร้างความไม่สบายใจต่อเรื่องที่เกิดขึ้น</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>รณรงค์ร่วมกำจัดยุงลาย</p> <p>-เสนอข่าว จ.สุรินทร์ รณรงค์ร่วมกำจัดยุงลาย เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน 15 มิถุนายน 2560 ปีนี้ได้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ คือ “สานพลังปราบยุงลายโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน” เพื่อให้ประชาชนป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะทุกสัปดาห์ เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลาย</p>
เดลินิวส์	<p>พบวัตถุต้องสงสัยในศูนย์ราชการ</p> <p>-เสนอข่าว พบวัตถุต้องสงสัยบริเวณประตู 4 กระทรวงยุติธรรม ในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ เจ้าหน้าที่หน่วยอีโอดี เข้าเก็บกู้ตรวจพิสูจน์ พบว่าเป็นกล่องเครื่องมือช่างใส่สว่านไฟฟ้า ไม่เกี่ยวข้องการสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายในกรุงเทพฯ ขณะที่ระเบิดไปป์บอมบ์บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเอ็มอาร์ที เป็นของเก่าถูกนำมาวางทิ้งไว้นานแล้ว</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>'อินโดนีเซีย' เสนอร่างก.ม.ลดคุมยาสูบ</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซีย เผยกฎหมายยาสูบฉบับใหม่จะลดข้อบังคับที่มุ่งลดการสูบบุหรี่ในประเทศ และจะเป็นการเปิดทางให้โฆษณาบุหรี่กับวัยรุ่นได้ ถ้ารัฐสภาผ่านกฎหมายยาสูบฉบับใหม่ บริษัทจะไม่ต้องใส่ภาพมะเร็งปอดหรือโรคอื่นที่เกี่ยวข้องจากการสูบบุหรี่อยู่บนซองบุหรี่</p>



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch